

**Couples For Christ**  
**Gia Đình Theo Chúa Ki-Tô**

**TÌM BÌNH AN Ở ĐÂU ?**

**\*Bình an thật chỉ có thể đến từ Chúa Ki-Tô. KHI TÔI THỰC HÀNH LỜI NGÀI: "THầy ĐỂ LỜI BÌNH AN CHO ANH EM" HEALING" : "Forgiveness is**

**TIN MỪNG GIOAN 14, 27: "Thầy để lời bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi".**

**Có thể chúng ta chưa bao giờ khi đi tìm sự bình an của Chúa Ki-Tô. Tất cả những công việc của bạn và tôi đều có thể yên tâm về sự khỏe, về mặt xã hội, về kinh tế hay chính trị của bạn để tìm kiếm sự bình an của Chúa Ki-Tô. Là ki-tô-hữu, chúng ta không thể có cách nào khác.**

Đức Ki-Tô là hoàng tử hòa bình. Ngài biết làm thế nào để giải quyết bất cứ hay tất cả mọi nguyên nhân gây ra vấn đề nan giải, xung đột hay chiến tranh. Ngài đừng để chúng ta không trốn tránh, Ngài biết đến nguyên nhân của đau khổ hay chiến tranh thành những đau khổ lành và đem lại giải thoát cho con người.

Chúa Giê-Su thực hiện sự hy sinh để bạn cùng được hạnh phúc, chính Ngài gánh lấy, tiêu diệt chúng bằng cái chết của mình, và chiến thắng chúng bằng sự phục sinh. **(THA THỨ LÀ CHỮA LÀNH - LÀ CÓ BÌNH AN - LÀ SỰ PHỤC SINH - TÁI SINH - ĐỂ ĐI TRONG CHÚA THÁNH THẦN)**

Trong khi theo đuổi và công việc để tìm kiếm sự bình an, có thể chúng ta phải thực hiện một số việc,

Bạn đừng bao giờ quên nguồn bình an tối hậu là chính Chúa Ki-Tô, Ngài là Thiên - Chúa làm MẸU GIỮNG CHO TÔI. Hãy chớ y đuối với Ngài, hãy cứu nguy và hãy xin Ngài trợ giúp. Đừng bao giờ gột bỏ Ngài qua mắt bên.

Vì chúng ta đi theo Ngài sẽ liên quan mật thiết đến công việc hy sinh, nhất là khi chúng ta nhìn vào viên ngọc hồng lòn hèn. Chúng ta sẽ được yêu cầu từ bỏ chính bản thân và các thế chấp giá của riêng mình. **(LÀ THA THỨ CHO NHAU NHƯ CHÚA THA THỨ CHO TÔI TRÊN THẾ PHẠM GIÁ)**

Sự bình an mà Chúa Ki-Tô ban cho chúng ta chính là sự bình an Ngài đã chi rọi trên Thế Phạm giá. Đó cũng là sự bình an chúng ta có thể đạt được từ cuộc chiến đấu mà chúng ta đang phải đương đầu, ham muốn và tội lỗi diễn ra dưới hình thức khác nhau. Chúng ta cần cần trông ngóng khi được trợ giúp từ sự sống dồi dào để có thể đem lại cho ta một sự niềm vui hay lợi ích nhất thì những chúng cũng có thể đến chúng ta đến tại nhà tạm khố. Đây chính là loại bình an tạm thời đem lại như Thiên Chúa nói đến. Đừng đi tìm và lợi ích của nó chỉ tạm thời, chóng qua và nông cạn.

**Đừng có bình an cho mọi người cũng như cho công việc hay cho thế giới, sự bình an chúng ta vẫn thao thức đòi hỏi, sự bình an có thể đến ta đến sự bình an đích thực và vĩnh cửu trên Thiên Đàng, chúng ta cần tiếp tục chiến đấu ĐỂ THA THỨ CHO NHAU, một cuộc chiến không ngừng đến khi chết.**

**Đây là một phần thực trạng của con người. Bạn chớ tuyệt vọng và đừng bỏ tất cả những gì bạn TÔI ĐỂ MỞ T BÌNH AN, NỮ TÔI KHÔNG THA THỨ CHO ANH EM. VÀ Y THA THỨ LÀ ĐỂ C CHỮA LÀNH CHO CẢ BẠN VÀ TÔI: "FORGIVENESS IS HEALING"**

**KINH BẰNG MẪI TÔI ĐỂ U mà BẠN VÀ TÔI ĐỂ C HÀNG NGÀY CẦN ĐEM ÁP DỤNG NGAY VÀO ĐỜI SỐNG.**

**Đó là: Pride/ kiêu ngạo, avarice/ hà tiện, envy/ ghen ghét, wrath/ hờn giận, lust/ ham muốn (mê dâm dục), gluttony/mê ăn uống, và sloth/lười biếng.**

**Kinh cầu nguyện của tôi: Cầu nguyện của tôi có bảy đức:**

1. Khiêm nhường chống kiêu ngạo.
2. Rõ ràng chống hà tiện.

3. Giỏi mình sống chết mê dâm dâm.
4. Hay nhún nhảy hèn giếm.
5. Kiên bết chết mê ăn uống.
6. Yêu người thì ghen ghét.
7. Siêng năng vì Chúa Trời thì làm biếng.

**Câu hỏi gợi ý:**

1. Điếu gì để làm mất sự bình an của tôi nhất? Tại sao?
2. Điếu gì tôi cần phải làm để nuôi dưỡng sự bình an của Chúa Ki-Tô trong tâm hồn tôi?

**Nguyện xin Đức Giê-su Ki-Tô, QUA SỨ ĐÓN ĐÓN TÔI A THÁNH THẦN, giúp tôi sống Giao  
lễ của Công Đoàn mỗi ngày, để làm vinh danh Chúa hồn và mưu ích cho anh chị em.**

Houston, 9-2018.

-----